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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อหน่วยงานที่สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2009 

 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ที่อยู่ วันที่สัมภาษณ์ 

1 บริษัท พรพิมล เลเธอร์ จ ากัด 6/33-34 หมู่ 9 ถ.สายบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 

12 พ.ย. 2009 

2 บริษัท พีเวล อินเตอร์เทรด จ ากัด 10/3 หมู่ 9 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน ์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

12 พ.ย. 2009 

3 บริษัท เค ที เอส สเพลนดิค แบ็ค จ ากัด 48/894 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพฯ 

12 พ.ย. 2009 

4 บริษัท ธันยนันท์ แบ็ค โปรดักส์ จ ากัด 9/583-584 หมู่ 1 ถ.สะแกงาม  แขวงแสมด า  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

12 พ.ย. 2009 

5 บริษัท มิตรเกื้อกูล เอ็กซ์ปอร์ต คอร์เปอเรชั่น 
จ ากัด 

443-445 หมู่ 4 แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพฯ 
14 พ.ย. 2009 

6 บริษัท แฟนตาซี แบ็ก จ ากัด 4/174 ซ.วัดก าแพง ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

14 พ.ย. 2009 

7 บริษัท โรม่า อุตสาหกรรม จ ากัด 43/24 หมู่ 7 พระราม 2 ซ.50 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า  
เขตบางขุนเทียน กทม. 

14 พ.ย. 2009 

8 คุณไพฑูรย์ ไชยทองศรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 18 พ.ย. 2009 

9 คุณใจสุดา พวกพูน อ.บางบัวทอง นนทบุรี 18 พ.ย. 2009 

10 บริษัท บอนนี ่อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 215 ถ.ล าพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 18 พ.ย. 2009 

11 บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจกรุ๊ป จ ากัด 338/25-28 หมู่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 33 ถ.ประชาอุทิศ  
แขวงทุ่งคร ุ เขตบางมด กรุงเทพฯ 

18 พ.ย. 2009 

12 บริษัท โปรมีเดีย กิ๊ฟ จ ากัด 1/43 หมู่ 8 ซ.สองคุณจ่า ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 

19 พ.ย. 2009 

13 บริษัท พรีโม อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดดิ้ง 
จ ากัด 

67/39-40 หมู่ 6 ถ.รัตนกวี  แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 

19 พ.ย. 2009 

14 บริษัท หลิวเดอแซค จ ากัด 66/4 หมู่ 12 ถ.พุทธมลฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 
นครปฐม 

20 พ.ย. 2009 

15 บริษัท ธ ามรงค์ จ ากัด/สมาคมเครื่องหนัง
ไทย 

184/72 ชั้นที่ 16 อาคารฟอรั่ม ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพ ฯ 

30 พ.ย. 2009 

16 สมาคมของขวัญของช าร่วยไทยและ 
ของตกแต่งบ้าน 

540 ชั้นที่ 11 อาคารเมอร์คิวรี่ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 

30 พ.ย. 2009 
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รายละเอียดการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระเป๋าและผู้เกี่ยวข้อง 
 

คุณอุดม แซ่ว่อง : เจ้าของกิจการ บริษัท พรพิมล เลเธอร์ จ ากัด 
ที่อยู่   :  บริษัท พรพิมล เลเธอร์ จ ากัด 
   6/33-34 หมู่ 9 ถ.สายบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : 081 701 6546, 02 865 3911 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ  รับผลิตกระเป๋าที่ท าจากหนังเทียม และโพลีเอสเตอร์ ตามค าสั่งซื้อของ

ลูกค้า มีตราสินค้า คือ FINO และ COVER ในอดีตมีการผลิตเฉพาะตรา
สินค้าของตนเองเท่านั้น ส่งจ าหน่ายที่ตลาดส าเพ็ง ปัจจุบันท าการรับจ้าง
ผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้าด้วย 

ช่องทางการจ าหน่าย ผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ (มีตัวแทนจ าหน่ายในตลาดส าเพ็ง) 
การผลิต - วัตถุดิบที่น ามาผลิตกระเป๋าส่วนใหญ่เป็นแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ 

และมีการสั่งซื้อผ้าและอะไหล่บางชนิดจากประเทศจีน ผ่ านตัวแทน
จ าหน่ายภายในประเทศ 

 - ใช้แรงงานไทยทั้งหมด แรงงานไม่ได้เข้ารับการอบรบการฝึกทักษะฝีมือ
แรงงาน แต่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป มีการสอน
เทคนิคกันเองภายในโรงงานผลิต 

 - ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าเลย เมื่อครบก าหนดอายุการ
ใช้งานของเครื่องจักรก็เปลี่ยน 

การตลาด - ไม่มีการวางกลยุทธ์ทางการค้า ไม่มีแผนการตลาด  ท าตามน้ าเพราะ
ต้องใช้ทุนเยอะ 

 - กลุ่มลูกค้าทั่วไปนิยมสินค้าแฟชั่น ราคาถูก และฉาบฉวย ราคามีส่วน
ส าคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

ปัญหาการค้า ยอดจ าหน่ายสินค้าในตราของตนเองลดลงมาก ค าสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
ลดลงส่งผลท าให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อก าลงการผลิตที่มีอยู่ 

สภาพการค้าปัจจุบัน รับผลิตสินค้าจากค าสั่งซื้อของลูกค้า นอกเหนือจากการผลิตสินค้าของ
ตนเอง เพื่อให้ปริมาณการผลิตสอดคล้องกับก าลังการผลิตที่มีอยู่  
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ทัศนะต่อจีน ทางบริษัทเคยน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปจากจีนเข้ามาจ าหน่าย แต่สินค้า
ไม่ได้คุณภาพ แม้แต่อะไหล่ที่สั่งน าเข้าผ่านตัวแทนก็ตามคุณภาพไม่ดี ไม่
สามารถคืนสินค้าได ้

ทัศนะต่อ ACFTA ไม่ทราบว่ามีความตกลง ACFTA แต่ทราบว่าอัตราภาษีในการน าเข้ามี
การปรับลดลง และคิดว่ามีส่วนส าคัญในกา รที่ท าให้การผลิตของบริษัท
ลดลง เนื่องจากสินค้าน าเข้าจากประเทศจีนมีราคาถูก  ลูกค้ามีทางเลือก
มากยิ่งขึ้น 

การปรับตัว ทางบริษัทพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากเดิมที่เคยผลิตกระเป๋า
เป้ กระเป๋าเดินทางในรูปแบบทั่วๆไป ปัจจุบันพยายามออกแบบสินค้าให้
ตามสมัยมากย่ิงขึ้น เป็ นแนว Sport และแฟชั่น เน้นในเรื่องของคุณภาพ
หนังเทียมและผ้า อะไหล่ต่างๆ ต้องเลือกที่มีคุณภาพดี ประกอบกับฝีมือ
การตัดเย็บจากช่างฝีมือในโรงงาน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม   คิดว่าการมีความตกลง ACFTA ไม่มีผลดีกับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมกระเป๋าของไทย เพราะมีสินค้าส าเร็จ รูปน าเข้าจากจีนมาก
ขึ้นทุกปี 

 
คุณกาญจน์ภัสฒ์ พงศ์สุทธิศัทธา : เจ้าของกิจการ บริษัท พีเวล อินเตอร์เทรด จ ากัด  
ที่อยู่   :  บริษัท พีเวล อินเตอร์เทรด จ ากัด 
 10/3 หมู่ 9 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  : 02 441 0829-30 
วันทีส่ัมภาษณ์  : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ รับผลิตกระเป๋าที่ท าจากผ้าทุกชนิด หนังเทียม และ EVA ตามค าสั่งซื้อ

ของลูกค้า ไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง ในอดีตเคยมีโรงงานทอผ้า ท า
ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ช่องทางการจ าหน่าย รับผลิตตามค าสั่งซื้อจากลูกค้าเพียงอย่างเดียว   
การผลิต - วัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าเข้าจากจีนโดยเฉพาะอะไหล่ที่ใช้

ประกอบในการผลิตซึ่งผ่านตัวแทนจ าหน่าย ส่วนผ้าชนิดต่างๆสั่งซื้อจาก
โรงงานภายในประเทศ 
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 - ใช้แรงงานไทยทั้งหมด  ค่าแรงสูง ถ้ามีค าสั่งซื้อครั้งละมากๆ และ
ต้องการความร วดเร็ว ทางบริษัทไม่กล้าเปิดให้ท าล่วงเวลา (โอที ) 
เนื่องจากท าให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น 

 - มีการใช้จักรคอมพิวเตอร์ในการเย็บและปัก มีเคร่ืองสไลด์ผ้าซึ่งสามารถ
ท าให้ตัดผ้าได้รวดเร็วมากกว่าเครื่องตัดความร้อน 

การตลาด มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ เพื่อแนะน าสินค้ าและข้อมูลบริษัท
บางส่วน ทางบริษัทไม่มีฝ่ายการตลาด และไม่มีแผนในการด าเนินธุรกิจ  

ปัญหาทางการค้า เนื่องจากทางบริษัทไม่มีฝ่ายขายในการหาลูกค้าให้กับบริษัท ทางบริษัท
มีเพียงค าสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีการบอกต่อกัน และเปิดหาจากทาง
อินเตอร์เน็ต และเมื่อไม่มีค าสั่งซื้อ ท าให้ก าลังการผลิตว่าง แต่ต้องจ่าย
ค่าแรงงานที่คิดเป็นรายเดือน ท าให้บางเดือนมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ
ในการรับค าสั่งซื้อที่มีปริมาณมาก ลูกค้าบางรายน าราคาต้นทุนของ
บริษัทไปเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนของสินค้าที่น าเข้าจากจีน ซึ่งราคา
ต้นทุนของบริษัทจะสูงกว่ามาก ท าให้ ไม่ได้รับค าสั่งซื้อนั้น เป็นการเสีย
โอกาสเพราะลูกค้าไม่ได้ค านึงถึงคุณภาพสินค้าเลย 

สภาพการค้าปัจจุบัน ปัจจุบันรับผลิตสินค้าที่มีเทคนิคในการเย็บมากยิ่งขึ้น  คือ กระเป๋า
คอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ แต่ปริมาณในการสั่งซื้อก็ยังไม่เพียงพอกับ
ก าลังการผลิตที่มีอยู่ เพราะ มีปริมาณค าสั่งซื้อลดลงประมาณร้อยละ  50 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ทัศนะต่อจีน วัตถุดิบที่น าเข้าจากจีนมีราคาถูกมาก แต่ไม่ได้มาต รฐาน และสินค้าท่ี
ผลิตในจีนมาการลอกเลียนแบบเป็นส่วนใหญ่  

ทัศนะต่อ ACFTA สินค้าและวัตถุดิบที่น าเข้าจากจีนมีราคาถูกกว่าผลิตเองในไทย สามา รถ
ลดต้นทุนในการผลิตได้ ท าให้มีผู้น าเข้าสินค้ามาจ าหน่ายในประเทศมาก
ข้ึน 

การปรับตัว วางแผนปรับโครงสร้างบริษัท โดยการเพิ่มฝ่ายขายและการตลาดขึ้นมา 
เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มค าสั่งซื้อให้สอดคล้องกับก าลังการ
ผลิตที่มีอยู่ และเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็น หลัก ในอนาคตอาจมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอีกครั้ง โดยน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปจากจีนเข้า



 

 118 

มาจ าหน่ายในประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนการ ผลิตที่ต่ า ไม่ต้องมีต้น
บริหารจัดการ แต่ต้องควบคุมคุณภาพสินค้าจากจีนให้ได้ 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม   ปัญหาการน าเข้าอะไหล่จากจีน ในปัจจุบันถ้าสินค้าไม่ตรงกับท่ีตกลงกัน
ไว้ทางบริษัทไม่สามารถเคลมสินค้าคืนสินค้ากลับไปได้ จึงอยาก ให้มี
หน่วยงานที่ รับผิดชอบหรือหาทางออกให้ กับผู้ประกอบการ
ภายในประเทศด้วย 

 
คุณปรีชา แซ่หว่าน ; เจ้าของกิจการ   บริษัท เค ที เอส สเพลนดิค แบ็ค จ ากัด  
ที่อยู่   :  บริษัท เค ที เอส สเพลนดิค แบ็ค จ ากัด 
   48/894 หมู่ 7 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  : 02 496 3188-9 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าที่ท าจากผ้า และหนังเทียม มีตราสินค้าเป็น

ของตนเอง คือ SWISS GEAR, SWISS ARMY, FAMILY และม้าน้ าคู่ ใน
อดีตผลิตแต่สินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ต่อมามีปัญหาเรื่องยอด
จ าหนา่ยท าให้ก าลังการผลิตเหลือจึงต้องมีการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า
ภายนอกผลิตตราสินค้าของลูกค้า 

ช่องทางการจ าหน่าย จ าหน่ายส่งให้ร้านค้าส่งกระเป๋าทั่วประเทศ มีหน้าร้า นจ าหน่ายที่ชลบุรี 
และพัทยา และรับผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 

การผลิต - วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในประเทศ มีการน าเข้าผ้า
และอะไหล่บางชนิดจากจีน 

 - ใช้แรงงานไทยทั้งหมด เริ่มมีปัญหาด้านการขาดแ คลนแรงงานฝีมือ 
ค่าแรงสูงท าให้ต้นทุนสินค้าสูง ท าให้บ างครั้งรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าไม่ได้ 
เพราะไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามราคาต้นทุนที่ลูกค้าก าหนด  

 - เครื่องจักรที่ใช้ท าการปรับปรุงและบ ารุงทุกๆ 3ปี ไ ม่มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต 

การตลาด ทางบริษัทไม่มี Sales ในการหาลูกค้า ไม่มีตัวแ ทนจ าหน่าย มีการ
ส่งเสริมการขาย ได้แก่ การสั่งซื้อ ทุกๆ 10 ชิ้น จะแถมสินค้ามูลค่า 5% 
จากมูลค่าท่ีสั่งซื้อใน 10 ชิ้นนั้นเน้นการออกแบบและจ าหน่ายสินค้าที่มี
มูลค่าระดับกลาง-บน 
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ปัญหาทางการค้า ข้อจ ากัดในเรื่องของต้นทุนสินค้า ท าการราคาสินค้าที่ ท าการจ าหน่ายมี
มูลค่าสูง และไม่สามารถรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าบางรายได้ 

สภาพการค้าปัจจุบัน กระเป๋าตราสินค้าของตนเองยังไม่เป็นท่ีรู้จักในท้องตลาด ยังมีกลุ่มลูกค้า
ที่อยู่ระดับกลางเป็นส่วนใหญ่ และในการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าจะเป็น
การรับจ้างผลิตกระเป๋าที่มีมูลค่าสูง 

ทัศนะต่อจีน จีนมีความได้เปรียบไทย ในเรื่อง ของค่าแรง จ านวนแรงงาน ความพร้อม
ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นผ้า หนังเที ยม และอะไหล่ 
โรงงานบางแห่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนื่องจากรับจ้างผลิตสินค้าแบรนด์
ดังๆ 

ทัศนะต่อ ACFTA ท าให้สินค้าที่น าเข้าจากจีนมีราคาที่ถูกลง อาจจะมีผลดีหรือผลเสียก็ได้ 
แล้วแต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะอยู่ในด้านใด    

การปรับตัว ทางบริษัทมีการสั่งสินค้าส าเร็จรูปจากจีนบางส่วน แต่เป็นการสั่งผลิต
ภายใต้การออกแบบของทางบริษัทในตราสินค้าของตนเองและน ามา
จ าหน่ายในประเทศ เพื่อเป็นการลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ 
ส่วนการรับจ้างผลิตภายใน ประเทศจะเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน เพราะรับจ้างผลิตสินค้าที่มีตราสินค้าระดับโลกมีมูลค่าสูงขึ้น
ต่อหน่วยผลิต พยายามหลีกเลี่ยงค าสั่งซื้อที่มีปริมาณการผลิตมากและ
ราคาต้นทุนต่ า 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่กล้าเรียกร้องอะไรมาก อยู่แบบพอเพียง 
 
คุณวรวีย์ ว่องธนันต์ชัย : บริษัท ธันยนันท์ แบ็ค โปรดักส์ จ ากัด 
ที่อยู่   :  บริษัท ธันยนันท์ แบ็ค จ ากัด 
   9/583-584 หมู่ 11 ถ.สะแกงาม แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : 084 640 8540 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
 
ประเภทธุรกิจ  รับผลิตกระเป๋าที่ท าจากผ้าและหนังเทียม ตามค าสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น  
ช่องทางจ าหน่าย มีเว็บไซด์ในการประชาสัมพันธ์บริษัท และรับค าสั่งซื้อ 
การผลิต  - ซื้อวัตถุดิบภายในประเทศเท่านั้น 
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 - ใช้แรงงานไทยทั้งหมด ไม่มีแรงงานฝีมือที่ มีการอบรม จะประสบกับ
ปัญหาการออกแบบสินค้าและการแกะแบบสินค้าในการขึ้นตัวอย่าง 

   - ไม่มีเทคนิค หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต 
การตลาด  ไม่ม ี

ปัญหาการค้า  มีค าสั่งซื้อจากลูกค้าไม่ต่อเนื่อง แต่บางครั้งก็มีมากจนเกินก าลังการผลิต  
สภาพการค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่ากลับมาสั่งท าสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
ทัศนะต่อจีน สินค้าน าเข้าจากจีนเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกร รมไม่มี

คุณภาพ และเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตราฐาน 
ทัศนะต่อ ACFTA ไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่ามีสินค้ากระเป๋าที่น าเข้ าจากจีนเข้ามาจ าหน่าย

ในประเทศ ไทยมากขึ้นทุกวัน ทั้งที่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบและ สินค้า
แฟชั่น ซึ่งไม่ได้คุณภาพ เลย แต่ลูกค้าบางรายก็ยังท าการน าเข้าสินค้า
จากจีนมาจ าหน่าย แต่ ถ้ามองในแง่ การส่งออกคงเป็นผลดีกับ
ผู้ประกอบการที่ส่งออก (บริษัทไม่ได้ท าการส่งออกและ ไม่ได้เป็นผู้น าเข้า
ทั้งวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป) 

การปรับตัว เน้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้ น ท าให้สา มารถผลิตสินค้าที่ได้
มาตราฐาน นอกจากน้ีลูกค้าเก่ายังกลับมาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
ประสบปัญหากับการน าเข้า สินค้าจากจีน บริษัทจึงพยายามสนองความ
ต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด  โดยมีการยืดหยุ่นในการรับค าสั่งซื้อทั้งใน
ปริมาณที่มากและน้อยขึ้นอยู่กับความยากง่ายและมูลค่าต้นทุนสินค้าต่อ
หน่วย 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มี 
 
คุณวันทนีย์  เหลืองวิสุทธิ์ศิริ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรเกื้อกูล เอ็กซ์ปอร์ต คอร์

เปอเรชั่น จ ากัด 
ที่อยู่   :  บริษัท มิตรเกื้อกูล เอ็กซ์ปอร์ต คอร์เปอเรชั่น จ ากัด  
   443-445 หมู่ 4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : 02 809 2897 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ ผลิตกระเป๋าที่ท าจากหนังแท้และหนังเทียม จ าหน่ ายท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ ไม่มีตราสินค้าของตนเอง  
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ช่องทางจ าหน่าย ประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต และรับค าสั่งซื้อจากลูกค้ า
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

การผลิต - ซื้อวัตถุดิบภายในประเทศบางส่วน มีการน าเข้าวัตถุดิบโดยผ่านตัวแทน
จ าหน่าย 

 - ใช้แรงงานไทยทั้งหมด ไม่มีแรงงานฝีมือที่ มีการอบรม จะประสบกับ
ปัญหาการออกแบบสินค้าและการแกะแบบสินค้าในการขึ้นตัวอย่าง 

   - ไม่มีเทคนิค หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต 
การตลาด  ไม่ม ี

ปัญหาทางการค้า ค าสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศลดลงเนื่องจากลูกค้าท าการสั่งซื้อสินค้า
จากจีนซึ่งมีราคาสินค้าที่ถูกกว่าเป็นผลมาจากการที่จีนเปิดประเทศและ
เริ่มท าการค้าโดยมีการท าข้อตกลง FTA กับทาง WTO 

สภาพการค้าปัจจุบัน รับผลิตกระเป๋าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น ไม่ได้ท า
การส่งออกแล้ว 

ทัศนะต่อจีน จีนเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีให้เลือกหลากหลาย แต่ขาดคุณภาพที่ดี  มีความ
หลากหลายในด้านของการผลิตสินค้าที่จีนท าการส่งออก เรียกได้ว่าหา
อะไรก็มีในจีน 

ทัศนะต่อ ACFTA ได้รับสิทธิในการซื้อวัตถุดิบ และสินค้าอ่ืนๆที่น าเข้าจากจีนจากการปรับ
ลดภาษี 

การปรับตัว เน้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ท าให้สา มารถผลิตสินค้าที่ได้
มาตรฐาน นอกจากน้ีลูกค้าเก่ายังกลับมาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เนื่ องจากประสบ
ปัญหากับการน าเข้าสินค้าจากจีน บริษทัจึงพยายามสนองความต้องการ
ลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยมีการยืดหยุ่นในการรับค าสั่งซื้อทั้งในปริมาณที่
มากและน้อยขึ้นอยู่กับความยากง่ายและมูลค่าต้นทุนสินค้าต่อหน่วย  
นอกจากน้ียังมีการน าเข้าของเล่นจากประเทศจีนส่งขายร้านค้าต่างๆ ทั่ว
ประเทศ เพื่อขยายตลาดและทดแทนยอดขายจากต่างประเทศที่หายไป 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มี 
 
คุณสมชาย รัถยาพิมล : เจ้าของกิจการ บริษัท แฟนตาซี แบ็ก จ ากัด 
ที่อยู่   :  บริษัท แฟนตาซี แบ็ก จ ากัด 
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 4/174 ซ.วัดก าแพง ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ  

โทรศัพท์  : 084 680 3888 , 02 898 6584 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ ผลิตกระเป๋าที่ท าจากผ้า หนังเทียม และแผ่นพีวีซี รับผลิตตามค าสั่งซื้อ

ของลูกค้าภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ไม่มีตราสิน ค้าเป็นของตนเอง 
แต่สามารถออกแบบ สินค้าให้กับลูกค้าได้ ในอดีตเคยเป็น ผู้จัดการฝ่าย
ขายและผู้จั ดการฝ่ายผลิตของโรงงานผลิตกระเป๋าแห่งหนึ่ง แต่มีปัญห า
ส่วนตัว จึงแยกตัวออกมาเปิดเป็นโรงงานผลิตกระเป๋าเอง 

ช่องทางจ าหน่าย ไม่มี อาศัยการบอกต่อลูกค้ากับลูกค้าด้วยกัน และความคุ้นเคยกันกับ
ลูกค้าเก่าๆ 

การผลิต - ซื้อวัตถุดิบภายในประเทศบางส่วน มีการน าเข้า วัตถุดิบจากจีน และ
ไต้หวัน โดยผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

 -ใช้แรงงานไทยทั้งหมด ไม่มีแรงงานฝีมือที่มี การอบรม อาศัยการฝึกสอน
กันเองภายในโรงงาน 

 -มีเทคโนโลยีการใช้จักรคอมพิวเตอร์ในการผลิต และเครื่องตอกหมุดและ
กระดุมกระเป๋าแทนการใช้มือในการตอก 

การตลาด  ไม่มี (แม้แต่นามบัตรก็ไม่มี) 
ทัศนะต่อจีน คนจีนเป็นคนขยัน หัวไว ชอบผลิตของเลียนแบบ แต่ยังท า ได้ไม่ดี สินค้า

จีนมีราคาถูกค่าแรงงานต่ า 
ทัศนะต่อ ACFTA พอจะทราบว่ามีการลดอัตราภาษีน าเข้า สินค้าที่ น าเข้ามาจากจีนจะถูก

ลง อาจจะมี ผลกระทบกับธุรกิจบ้างในช่วงแรก แต่น่าจะเป็น ระยะสั้น
เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและฝีมือแรงงานไทย 

การปรับตัว - พยายามหลีกเลี่ยงวัตถุดิบอย่างสิ่งทอจากจีน โ ดยหันมาน าเข้าสิ่งทอ
จากไต้หวัน แทน เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวของสินค้า ถึงแม้จะมี
ราคาสูงกว่าก็ตามแต่ คุณภาพของผ้าดีกว่าอย่างแน่นอน เพราะมีบริการ
ออกแบบสินค้าให้กับลูกค้าด้วย 

 -ในอนาคตจะพยายามสร้างตราสินค้าเป็นของ ตนเอง โดยเน้นสินค้า
แฟชั่น และกระเป๋าเป้นักเรียนที่เป็นลายการ์ตูนที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง 
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โดยส่งทายาทคนโตไป เรียนด้านออกแบบผลิตภั ณฑ์ และการตัดเย็บท่ี
ต่างประเทศ 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม การมีข้อตกลงการค้า ACFTA-จีน ส่งผลดีต่ อการน าเข้าวัตถุดิบจากจีน 
สามารถท าให้ต้นทุนในการผลิตต่ าลงได้ แต่ไม่สามารถลดค่าแรงงาน
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามสินค้ากระเป๋าส าเร็จรูปท่ีน าเข้าจากจีนก็ยัง
มีราคาถูกกว่าผลิตเองในประเทศ  ถึงแม้จะมีคุณภาพไม่ดี ผู้ประกอบการ
ในไทยเองควรจะหันมาเน้นในเรื่องของคุณภาพสินค้ าและความแตกต่าง
ในรูปแบบของกระเป๋ามากกว่าการแข่งขันด้านราคากับจีน 

 
คุณชัยรัตน์ รัถยาพิมล : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรม่า อุตสาหกรรม จ ากัด 
ที่อยู่   :  บริษัท โรม่า อุตสาหกรรม จ ากัด 
   43/24 หมู่ 7 พระราม 2 ซอย 50 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด า  
   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : 02 415 0076 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ ผลิตกระเป๋าที่ท าจาโพลีเอสเตอร์ หนังเทียม  EVA และABS จ าหน่าย

ภายในประเทศ โดยมีตราสินค้าเป็นของตนเอง (ROMA POLO) และ
ผลิตตามค าสั่งซื้อ ท าการผลิตและส่งออกตามค าสั่งซื้อของลูกค้ าจาก
ต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

ช่องทางจ าหน่าย ท าการค้ากับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในประเทศ มีเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
การผลิต - ซื้อวัตถุดิบภายในประเทศบางส่วน และส่วนใหญ่มีการน าเข้าวัตถุดิบ

จากจีน ทั้งที่เป็นผ้าและอะไหล่ มีการสั่งซื้อคราวละมากๆ เนื่องจากมีก าร
รับค าสั่งซื้อคราวละมากๆ 

 - ใช้แรงงานไทยทั้งหมด แรงงานบางส่วนได้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน เพื่อน ามาพัฒนาเทคนิคในการผลิตสินค้า และสอนแรงงานเย็บ
ในไลน์การผลิตอีกครั้งหนึ่ง 

 - มีเทคโนโลยีการใช้จักรคอมพิวเตอร์ในการผลิต และเครื่องตอกหมุด
และกระดุมกระเป๋าแทนการใช้มือในการตอก มีเครื่องอัดโฟม EVA ข้ึนรูป
กระเป๋า เครื่องพิมพ์ผ้าลายอัตโนมัติ 
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การตลาด มีการขยายช่องทางจ าหน่ายภายในประเทศ โดยการส่งสินค้าตราของ
ตนเองเข้าวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างๆ และมีฝ่ายขายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ พยายามสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ ยอมรับจาก
ลูกค้าภายในประเทศ  

ปัญหาทางการค้า ค าสั่งซื้อจากลูกค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่าน
มา จึงท าให้ต้องขยายช่องทางการจ าหน่ายในประเทศมากขึ้น แต่ก็มีไม่
มากนักในช่วงแรก เนื่องจากลูกค้าในประเทศก็หันไปน าเข้าสินค้าจากจีน
เช่นเดียวกัน และที่ส าคัญ กระเป๋าเดินทางที่น าเข้าจากจีนมีราคาถูกมาก 
ซึ่งในช่วงแรกไม่สามารถผลิตกระเป๋าชนิดนี้ออกมาสู่ท้องตลาดได้เลย
เพราะแข่งขันด้านราคาไม่ได้ 

สภาพการค้าปัจจุบัน บริษัทได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้าภายในประเทศ อีกทั้งสินค้าที่ เป็นตราสินค้าของตนเองที่ผลิตเพื่อ
จ าหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ได้รับการยอมรับและมียอดจ าหน่ายที่
สูงขึ้นเรื่อยๆ 

ทัศนะต่อจีน ความได้เปรียบของจีนในการผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ า สินค้ามีราคาถูกทั้ง
สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งกระเป๋าชนิดต่างๆ ด้วย  จีน
สามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว แต่สินค้ายังไม่มีมาตรฐาน
ในการผลิต 

ทัศนะต่อ ACFTA บริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์การปรับลดอัตราภาษีน าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ แต่ไม่มีการน าเข้าสินค้ากระเป๋า
ส าเร็จรูปจากจีน เนื่องจากควบคุมคุณภาพได้ยาก บางครั้งผลิตเร็วแต่ท า
การส่งมอบช้าเพราะต้องรอรอบของเรือขนส่งที่จะออกจากท่ามายังไทย 
และจะไม่เป็นผลดีกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่เตรียมพร้อมและ
ปรับตัวต่อผลของการปรับลดอัตราภาษีนี้ 

การปรับตัว พยายามสร้างตราสินค้าของตนเอง และออกแบบสินค้าให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น เพื่อปรับจากฐานลูกค้าระดับกลางถึงล่าง มาเป็นลูกค้าระ ดับบน
ถึงกลาง เพราะมีก าลังซื้ออย่างต่อเนื่อง และขยายช่องท าการจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากค าสั่งซื้อของ
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ลูกค้าต่างประเทศ ออกแบบสินค้าเป็น  Collection เพื่อเพิ่มปริมาณการ
สั่งซื้อจากลูกค้า และความหลากหลายของกระเป๋าให้มากยิ่งขึ้น 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มี 
 
คุณไพฑูรย์ ไชยทองศรี : เจ้าของกิจการ 
ที่อยู่   :  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : - 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ รับผลิตกระเป๋าผ้าทุกชนิด ตามค าสั่ง ซื้อของลูกค้า และรับค าสั่งซื้อจาก

โรงงานผลิตกระเป๋าที่มีก าลังการผลิตไม่พอ ในอดีตเคยเป็นช่าง เย็บใน
โรงงานผลิตกระเป๋าและผันตนเองมาเป็นเจ้าของกิจการ 

ช่องทางจ าหน่าย ไม่มี 
การผลิต - ซื้อวัตถุดิบภายในประเทศบางส่วน และบางส่วนซื้อจากโรงงานที่จ้าง

ผลิต 
   - ใช้แรงงานไทยทั้งหมด อบรบและสอนเทคนิคการเย็บกันเอง 
 - ไม่มีเทคโนโลยีในการผลิต ถ้าจ าเป็นต้องใช้ก็ส่งไปให้โรงงานที่มีเครื่องจักร

ท าการผลิตชิ้นส่วนนั้น เฉพาะส่วนให้ 
การตลาด ไม่มี อาศัยรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าเก่า และคอยรับงานจากโรงงานที่เกิด

ก าลังการผลิต 
ปัญหาทางการค้า ไม่ทราบ 
สภาพการค้าปัจจุบัน ไม่ทราบ แต่กระเป๋าน่าจะขายดี เพราะปีนี้มีค าสั่งซื้อและว่าจ้างให้ผลิต

ทั้งปี 
ทัศนะต่อจีน  จีนผลิตของถูก แต่ไม่มีคุณภาพ สู้คนไทยไม่ได้ฝีมือแรงงานดีกว่า 
ทัศนะต่อ ACFTA ไม่ทราบว่าคืออะไร 
การปรับตัว ถ้าไม่มีการว่าจ้างให้ผลิต หรือค าสั่งซื้อ จากลูก ค้าภายในประเทศ ก็ให้

คนงานกลับบ้านไปท าไร่ท านา ถ้ามีงานเข้าก็โทรเรียกกลับมาใหม่ ส่วน
ตนเองและครอบครัวกจ็ะหางานเล็กๆ น้อยๆท า 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มี 
 
 



 

 126 

คุณใจสุดา พวกพูน : เจ้าของกิจการ 
ที่อยู่   :  บางบัวทอง นนทบุรี  
โทรศัพท์  : - 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที ่18 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ รับผลิตกระเป๋าผ้าทุกชนิด ในรูปแบบของกระเป๋าเป้ Outdoor ตามค าสั่ง

ซื้อของๆ  ลูกค้า โดยออกแบบกระเป๋าให้แก่ลูกค้า และลูกค้าน าสินค้าไป
เสนอห้าง หรือลูกค้าที่เป็นตัวแทนสินค้า Premium ถ้าผ่านก็มีค าสั่งซื้อ
อย่างต่อเนื่อง 

ชอ่งทางจ าหน่าย ไม่มี เพราะลูกค้าน าไปจ าหน่ายต่อเอง 
การผลิต - ซื้อวัตถุดิบในประเทศทั้งหมดไม่วาจะเป็นผ้า สายเป้ ซิป ห่วง แต่ไม่

ทราบว่าเป็นของที่ผลิตในไทยหรือจีน 
 - ใข้แรงงานคนไทยทั้งหมด มีปัญหาเรื่องค่าแรง และคุณภาพฝีมือ

แรงงาน เนื่องจากเป็นกระเป๋าที่ต้องใช้เทคนิ คในการเย็บค่าแรงจึงแพง 
แต่ไม่มีฝีมือ 

การตลาด ไม่มี อาศัยรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า แต่พยายามที่จะออกแบบสินค้าให้มี
ความทันสมัยให้ลูกค้าเลือกอยู่ตลอดเวลา  

ปัญหาทางการค้า บางครั้งไม่มีค าสั่งซื้อจากลูกค้าเลย ท าให้ก าลังการผลิ ตเหลือ เนื่องจาก
กระเป๋าน าเข้าจากจีนมีลั กษณะคล้ายใกล้เคียงกับกระเป๋าที่ตนผลิ ตอยู่ 
แต่ไม่สามารถสู้ราคากับสินค้าน าเข้าจากจีนได้ 

สภาพการค้าปัจจุบัน กระเป๋าน าเข้ามีราคาถูกกว่ามาก อีกทั้งรูปแบบใ กล้เคียงกัน ท าให้เสีย
ลูกค้าไปบางส่วน แต่ที่ซื้อขายกันทุกวันนี้เพราะลูกค้าเชื่อในคุณภาพและ
ฝีมือการตัดเย็บท่ีดี 

ทัศนะต่อจีน  คุณภาพสินค้าจากจีนคุณภาพไม่ดี ทุกอย่าง ดีอย่างเดียวคือราคาถูก 
ทัศนะต่อ ACFTA ทราบว่าของน าเข้าจากจีนราคาถูกลง แต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไร 
การปรับตัว พยายามดูเทรนแฟชั่น โดยดูจากตราสินค้าชั้นน า และรสนิยมผู้บริโภคใน

การท่องเที่ยว เพื่อน ามาปรับในการออ กแบบกระเป๋าให้ตรงกับความ
ต้องการมากยิ่งขึ้น 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มี 
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คุณจิรัติชา แสงชะอุ่ม : บริษัท บอนน่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ที่อยู่   :  บริษัท บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
   215 ถ.ล าพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : 086 649 6070, 02 8815863-4 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ รับผลิตกระเป๋าเดินทางทุกชนิดที่ท าจาก ผ้า หนังเทียม EVA และABS มี

ตราสินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่ Bonny, Bonny Club, Polo World เป็น 
License ผลิตกระเป๋าตราชั้นน าระดับโลกอีกหลายตราสินค้า มี การ
จ าหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 

ช่องทางจ าหน่าย ห้างสรรพสินค้าชั้นน า และงานแฟร์ต่างๆ 
การผลิต  - ซื้อวัตถุดิบในประเทศบางส่วน และบางส่วนน าเข้าจากต่างประเทศ  
 - ใข้แรงงานคนไทยทั้งหมด มีช่างฝีมือแรงงานที่ส าหรับท าแพทเทิร์น และ

ออกแบบสินค้า 
 - ใช้เทคโนโลยีการผลิตกระเป๋าแบบทั่วๆ ไปแ ต่ได้รับการฝึกอบรมเทคนิค

การเย็บ กระเป๋าจากลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาสอนช่างเย็บ เพื่อผลิต
สินค้าดังกล่าว 

การตลาด ในด้านของตัวสินค้า นอกจากจะมีตราสินค้า Bonny แล้ว ยังมีตราสินค้า
ต่างๆ ที่มี License วางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และท าการจัด
โปรโมชั่นหมุนเวียนตามพื้นที่ต่างๆ ของห้างฯ  และมีการออกงานแฟร์
ต่างๆ เช่น งานเครื่องหนัง และงานของขวัญและของตกแต่งบ้าน เป็นต้น  

ปัญหาทางการค้า ไม่มี 
สภาพการค้าปัจจุบัน ปัจจุบันมียอดจ าหน่ายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการสร้างตรา

สินค้าของตนเองจนเป็นที่ รับรู้ของตลาดในเรื่องของคุณภาพ และมีตรา
สินค้าชั้นน าไม่ต่ ากว่า 5 ตราสินค้าที่ทางบริษัทฯ น ามาจ าหน่าย มีการจัด
รายการส่งเสริมการขายตามสถานที่ต่างๆ หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป มี
ค าสั่งซื้อกระเป๋าส าเร็จรูปและกระเป๋าสั่งท าจากต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

ทัศนะต่อจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีก าลังการผลิตสูง  ผลิตสินค้าได้คราวละมากๆ 
มีความได้เปรียบในแง่ของการส่งออกเพราะมีต้นทุนสินค้าต่ า  
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ทัศนะต่อ ACFTA อาจเป็นการดีที่มีการลดอัตราภาษีการส่งออกไปจีนท าให้สามารถส่งออก
มากยิ่งขึ้น แต่บริษัทไม่ได้ค้าขายกับจีนในแง่ของการส่งออก แต่เป็ นการ
น าเข้าวัตถุดิบบางชนิดและกระเป๋าส าเร็จรูปที่เป็นตราสินค้าระดับโลกท่ี
เข้าไปร่วมลงทุนในจีน ซึ่งบริษัทถือ  License นี้อยู่ ก็จะได้รับประโยชน์ใน
แง่ของภาษีน าเข้า ซึ่งเป็นผลดีกับทางบริษัท 

การปรับตัว กระเป๋าที่น าเข้าจากจีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทแฟชั่น ราคาถูก  ซึ่งจะ
มีกระเป๋าเดินทางด้วยเช่นกัน ทางบริษัทจึงพยายามผลิ ตสินค้าให้มี
คุณภาพสูง เจาะตลาด ระดับบนและกลาง เพื่อหนีสินค้าจากจีนที่ด้อย
คุณภาพกว่า และท าการส่งเสริมการขายภายในประเทศตลอดทั้งปี เพื่อ
กระตุ้นการซื้อของลูกค้าและสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัท 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มี 
 
คุณปรีชา  ทรัพย์โชติกุล : ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจกรุ๊ป จ ากัด 
ที่อยู่   :  บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจกรุ๊ป จ ากัด 
 338/25-28 หมู่ 4 ซ.ประชาอุทิศ 33 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตบาง

มด กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : 02 873 3201, 02 8732301-3 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ รับผลิตกระเป๋าเดินทางทุกชนิดที่ท าจาก ผ้า หนังเทียม EVA และABS ไม่

มีตราสินค้าเป็นของตนเอง แต่เป็นผู้ผลิตให้แก่ตราสินค้าระดับโลก ได้แก่ 
NIKE, DISNEY, PUMA DIADORA และอื่นๆ อีกมากมาย รับค าสั่งซื้อ
จากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ 

ช่องทางจ าหน่าย จ าหน่ายผ่านเว็บด์ไซด์ ไม่มีหน้าร้าน ผลิตตามค าสั่งซื้อลูกค้าเพียงอย่าง
เดียว  

การผลิต  - ซื้อวัตถุดิบในประเทศบางส่วน และบางส่วนน าเข้าจากต่างประเทศ  
   - ใข้แรงงานคนไทยทั้งหมดในการผลิต  
 - มีเทคโนโลยีในการผลิต คื อ มีเครื่องอัดขึ้นรูปโฟ ม เพื่อใช้ท าหน้า

กระเป๋า ส่วนการหล่อขึ้นรูปไฟเบอร์ จะจ้างขึ้นรูปอีกทอดหนึ่ง มีจักรคอม  
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การตลาด มีการแนะน าสินค้า และรายละเอียดต่างๆ ผ่า นทางเว็บไซด์ พยายยาม
หาช่องทางการขายใหม่ๆ ลูกค้าใหม่อยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็พยายาม
รักษาคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเก่า 

ปัญหาทางการค้า ไม่มี เนื่องจากมีค าสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้บางครั้งก าลัง การ
ผลิตไม่เพียงพอ  

สภาพการค้าปัจจุบัน มีค าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ 
ปัจจุบันการส่งออกมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  

ทัศนะต่อจีน  จีนสามารถผลิตสินค้าได้ราคาถูก ปริมาณมาก แต่ขาดคุณภาพ  
ทัศนะต่อ ACFTA เป็นผลดีในเรื่องของการน าเข้าวัตถุดิบจากจีนบางส่วนเท่านั้น เพราะส่วน

ใหญ่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท ากระเป๋า จะสั่งจากโรงงานในไทยเป็นส่ วนใหญ่ 
ถ้าจะว่าไปแล้วมันดี กับอุตสาหกรรมที่ ส่งออกไปจีนมากกว่า กระเป๋า
ไม่ได้ส่งออกไปจีน แต่ส่งไป สหรัฐอเมริกา และยุโรป เป็นส่วนใหญ่ การ
น าเข้ากระเป๋าจากจีนน่าจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตที่ท าการผลิตและ
จ าหน่ายปลีกมากกว่า การผลิตตามค าสั่งซื้อ 

การปรับตัว ทางบริษัทมีการแบ่งสายผลิตภัณฑ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ แต่และ
ฝ่ายมีความช านาญในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด ท าให้สินค้าที่ผ ลิตได้
คุณภาพมาตรฐานที่ดี ยังไม่คิดเรื่องการมีตราสินค้าเป็นของตนเองเพราะ
ต้องรับภาระในเรื่องของสต็อกสินค้า 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มี 
 
คุณสมพร มะโยธา : เจ้าของกิจการ บริษัท โปรมีเดีย กิ๊ฟ จ ากัด 
ท่ีอยู่   :  บริษัท โปรมีเดีย กิ๊ฟ จ ากัด 
 1/43 หมู่ 8 ซ.สองคุณจ่า ถ.สุขาภาบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค

กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : 02 802 2306-7 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายกระเป๋าผ้าและหนังเทียม ภายใต้ตราสินค้า Disney 

Princess, Doraemon เป็นต้น และจ าหน่ายเครื่องเขียนทุกชนิด โดยเป็ น
สินค้าลิขสิทธิ์ลายการ์ตูน  
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ช่องทางจ าหน่าย แผนกเครื่องเขียนในห้างสรรพสินค้า ร้าน B2S ตลาดค้าส่งส าเพ็ง  
การผลิต - ซื้อวัตถุดิบในการท ากระเป๋าในประเท ศบางส่วน และบางส่วนน าเข้า

จากต่างประเทศ สินค้าเครื่องเขียนน าเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นผู้
ว่าจ้างให้ผลิตตามแบบที่ก าหนดให้ 

   - ใข้แรงงานคนไทยทั้งหมดในการผลิตกระเป๋า 
 - ไม่มี เนื่องจากเป็นกระเป๋าเด็กนักเรียนที่ท าจากผ้า และ PVC ส่วนใหญ่

ต้องอาศัยฝีมือแรงงาน  
การตลาด มีการซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนใหม่ๆ อยู่ตลอด บางครั้ งซื้อตามเทรนหนังที่จะเช้า

ฉาย เพื่อกระตุ้นยอดชายในช่วงนั้นๆ เป็นระยะสั้น  
ปัญหาทางการค้า ตอนนี้มีลิขสิทธิ์ใหม่ๆ เข้ามาอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เป็ นตราระดับโลก และ

ลายการ์ตูนที่ไม่มีลิขสิทธิ์ มีราคาถูกมาก ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น 
สภาพการค้าปัจจุบัน ยอดจ าหน่ายทั้ งในห้างสรรพสินค้าและตลาดค้าส่ง ยั งทรงตัวอยู่ มีการ

ขยายช่องทางจ าหน่ายไปยังร้านค้าปลีกขนาดใหญ่  
ทัศนะต่อจีน  จีนสามารถลอกเลียนแบบสินค้าได้ทุกชนิด แต่ไม่มีคุณภาพ  
ทัศนะต่อ ACFTA ในเรื่องของการส่งออกน่าจะเป็นผลดี แต่ในแง่ของสิน ค้าน าเข้า 

โดยเฉพาะกระเป๋าซึ่งมีผู้ใช้สิทธิประโยชน์นี้ น าเข้าสินค้าลายการ์ตูนจาก
จีนเข้ามาเป็นจ านวนมาก อีก ทั้งราคาขายก็ถูกกว่ามาก ท าให้ผู้ผลิต
กระเป๋ารายย่อยอาจจะประสบปัญหานี้  

การปรับตัว ทางบริษัทมีการขยายช่องทางจ าหน่ายไปยังร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งมี
หลายสาขาเป็นการกระจายสินค้าทางหนึ่ง และมีก าลังซื้ออยู่ตลอดเวลา  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อยากให้รัฐควบคุมการน าเข้าและการผลิตสินค้าลอ กเลียนแบบ 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีลิขสิทธิ์เพราะจะมีผลกระทบกับทางบริษัทฯ มาก 

 
คุณสิทธิพงษ์ ; เจ้าของกิจการ บริษัท พรีโม อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จ ากัด 
ที่อยู่   :  บริษัท พรีโม อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง จ ากัด 
 67/39-40 หมู่ 6 ถ.รัตนากวี แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์  : 02 875 0537-8 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 
ประเภทธุรกิจ  รับผลิตกระเป๋าทุกชนิดที่ท าจากผ้าและหนังเทียม  
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ช่องทางจ าหน่าย ไม่มี  
การผลิต  - วัตถุดิบใช้จากในประเทศทั้งหมด อะไหล่บางอย่างลูกค้าน าเข้ามาให้ 
   - ใข้แรงงานคนไทยทั้งหมด มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
   - ไม่มี ใช้จักรเย็บผ้าทั่วไปและจักรเย็บหนัง 
การตลาด ไม่มี เนื่องจากลูกค้าเป็นลูกค้าเก่า และท าการติดต่อขอรับค าสั่ งซื้อจาก

โรงงานขนาดใหญ่ที่มีค าสั่งซื้อเกินก าลังการผลิตอยู่หลายราย 
ปัญหาทางการค้า มีบางช่วงที่ไม่มีค าสั่งซื้อจากลูกค้าเก่าเลย และโรงงานก็ไม่มีงานป้อนเข้า

มาให้ แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะสั้นทุกปี ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม  
สภาพการค้าปัจจุบัน มีค าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ลูกค้ามีก ารหาแบบใหม่ๆ มาจ้างให้ผลิตอยู่

ตลอด 
ทัศนะต่อจีน สินค้าจีนที่เข้ามาในไทย เจาะกลุ่มตลาดล่าง ราคาถูกแต่ด้อยคุณภาพ 

แต่ก็ควรระวังเพราะจีนมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
ทัศนะต่อ ACFTA ไม่ทราบว่ามีสิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้านี้ แต่ถ้ามีก็คง ไม่ได้รับ

ประโยชนอ์ะไรเท่าไหร่ เนื่องจากทางบริษัทไม่มีการส่งออกและน าเข้า  คิด
ว่ากระเป๋าที่น าเข้า จากจีนน่าจะมีส่วนแบ่งในประเทศเกินครึ่งของ
ปริมาณการซื้อขายแล้ว ณ ปัจจุบัน 

การปรับตัว พยายามปรับเรื่องการผลิตให้สนองตอบแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุด 
เพื่อการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้า ผลิตสินค้า ให้มีคุณภาพ ในอนาคต
อยากมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง แต่ยังขาดความพร้อมในการท า
การตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์  

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไม่มี 
 
คุณยิ่งเกียรติ เหล่าศรีศักดากุล : กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลิวเดอแซค จ ากัด / อดีต

นายกสมาคมเครื่องหนังไทย 2 สมัย 
ที่อยู่   :  บริษัท หลิวเดอแซค จ ากัด 
   66/4 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
โทรศัพท์  : 02 811 9199 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 
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ในฐานะเจ้าของกิจการ 
ประเภทธุรกิจ รับผลิตกระเป๋าเดินทางทุกชนิดที่ท าจาก ผ้า หนังเทียม และ EVA มีตรา

สินค้าเป็นของตนเอง คือ CARRY-ALL และ STAFF  เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์
กระเป๋า MICKEY & MINNIE MOUSE, LOONEY TUNSE, PUCCA 
และ SUPER HERO จ าหน่ายสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ รับ
ผลิตสินค้าตามค า สั่งซื้อของลูกค้า ภายในประเทศและมีการรับค าสั่งซื้อ
จากลูกค้าต่างประเทศบ้างเล็กนอ้ย 

ช่องทางจ าหน่าย ห้างสรรพสินค้าชั้นน า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตลาดค้าส่งทั่วประเทศ 
และงานแฟร์ต่างๆ มีการจ าหน่ายผ่านทางเว็บไซด์ 

การผลิต - ซื้อวัตถุดิบในประเทศบางส่วน และบางส่วนน าเข้า จากต่างประเทศทั้ง
จีน ญี่ปุ่น และใต้หวัน 

 - ใข้แรงงานคนไทยทั้งหมด มีนักออกแบบสิ นค้า และช่างฝีมือส าหรับท า
แพทเทิร์น 

 - ใช้เทคโนโลยีการผลิตกระเป๋าแบบทั่วๆ แต่ที่แตกต่าง คือ ผ้าที่ใช้ผลิต
กระเป๋า ส่วนใหญ่จะสั่งทอผ้าชนิดพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป 

การตลาด การมีแบรนด์เป็นของตนเองที่เจาะตลาดกลุ่มบน คือ Carry-All และ 
Staff ซึ่งเจาะตลาดกลุ่มล่าง มีข้อดี คือ สามารถท าให้ลูกค้ารู้จักทั้งตรา
สินค้าและบริษัท มีการออกงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง อินเดีย ดูไบ เป็นต้น นอกจากน้ีสินค้าลิขสิทธิ์ที่
ถืออยู่เป็นแบรนด์สินค้าระดับโลกเจาะกลุ่มลูกค้าเด็กที่ปัจจุบันรสนิยมใน
การใช้กระเป๋าเปลี่ยนแปลงในการใช้ของแบรนด์เนมมากขึ้นในกลุ่มนี้ 

ปัญหาทางการค้า มีในช่วงที่อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศเลิกกิจการ เนื่องจากทางบริษัท
สั่งสิ่งทอจากโรงงานเหล่านี้ ท าให้บางช่วงขาดวัตถุดิบในการผลิต หา
วัตถุดิบมาทดแทนได้ยาก จึงท าให้ลูกค้าบางรายไม่พอใจในความล่าข้า
จากการส่งมอบ และสินค้าไม่ได้คุณภาพ ส่วนในตลาดค้าส่ง ก็มีการ
น าเข้ากระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าเป้นักเรียนที่ลอก เลียนแบบ ขายในราคาถูก 
จึงท าให้ยอดขายตกลงเป็นอย่างมาก สินค้าสั่งท าในประเทศก็ลดลงช่วง
ปี 2006-2007 เพราะลูกค้าไปน าเข้ามาจากจีนเอง 
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สภาพการค้าปัจจุบัน ยอดจ าหน่ายของบริษัทเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสั่งท ามี
ลูกค้าเก่ากลับมาสั่งซื้อมากขึ้น และลูกค้าใหม่ก็ได้รับการบอกต่อเข้ามา
สั่งซื้อ ส่วนสินค้าเด็กในตลาดค้าส่งมีการขยายตลาดออกสู่หัวเมือง
ใหญ่ๆ ตามภาคต่างๆ ของประเทศ 

ทัศนะต่อจีน จีนเป็นประเทศที่พัฒนาได้อย่างร วดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รสนิยมใน
การบริโภคเปลี่ยน ความเจริญมีมากขึ้น 

ทัศนะต่อ ACFTA จะเป็นผลดีกับผู้ที่รู้ก่อนและปรับตัวให้เข้ากับสถานก ารณ์ที่จะเกิดขึ้น 
ทางบริษัทก็ ได้รับประโยชน์จากสิทธิทางภาษี โดยผ่านตัวแทนในการ
น าเข้าวัตถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูปบางอย่าง ถึงแม้จะไม่ได้มีการส่งสินค้า
ไปจ าหน่ายยังจีน แต่ก็สามารถท าให้ต้นทุนสินค้าถูกลงสามารถแข่งขัน
ได้ 

การปรับตัว - พยายามพัฒนารูปแบบกระเป๋าให้ตรงกับเทรนด์การบริโภคของลูกค้า 
คือ ลูกค้าบริโภคเทคโนโลยีมากขึ้น นอกเหนือจากกระเป๋าเดิ นทางและเป้
นักเรียน ก็พัฒนามา เป็นรับผ ลิตและออกแบบกระเป๋าใส่กล้องดิจิตอล 
เลนส์กล้อง ขาต้ังกล้อง ซึ่งเป็น กระเป๋าที่ต้องใช้เทคนิคในการเย็บเป็น
อย่างมาก นอกจากน้ียังออกแบบกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ที่ต้องปรับไป
ตามขนาดคอมฯ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ล่าสุดคือ  เทรนแฟชั่นกระเป๋าใส่
โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องมีสีสันแ ละขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง ต้อง
ท าการศึกษาเทรนแฟชั่นเหล่านี้ให้ด ี

 -  ไปเลือกหาวัตถุดิบที่หลากหลายจากจีน ได้แก่ อะไหล่ สิ่งทอ เพื่อมา
พัฒนาแบบสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ นอกจากจะ มีราคาถูก
แล้ว อะไหล่บางชนิดใน ประเทศไม่มีจ าหน่าย แหล่งวัตถุดิบ คือ ที่กวาง
เจา ถนน อ้ีเต๋อลู่ กุ้ยฮั่วกั่ง เหลินหมิงเนลู่ และจ่านเทียลู่ เป็นต้น 

 -  มีการน าเข้ากระเป๋าส าเร็จรูปจากจีน โดยบริษัทท าการออกแบบให้
โรงงานในจีนผลิตเพราะทางจีนเองก็มีการปรับตัวในการรับค าสั่งซื้อ
จ านวนน้อยได้แล้ว คือ สั่งผลิตกระเป๋า 100 ใบ ท าได้ในเวลา 3 วัน เป็น
ต้น แต่ต้องเสียเวลาในการขนส่งประมาณ 10-15 วัน จึงต้องประมาณ
การดีๆ และต้องเน้นย้ าเรื่องคุณภาพเพราะบางครั้งการสื่อสารไม่ตรงกัน 
โดยเฉพาะเรื่องของสีผ้า ซึ่งในจีนมีความหลากหลายในภาษาที่ใช้เรียก 
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 -  มีการรวมกลุ่มเพื่อไปเปิดตลาดที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ได้แก่ 
พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพราะทราบว่าประเทศเหล่า นี้มีความ
ต้องการบริโภคสินค้า แฟชั่นสูงเนื่องจากมีการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น พม่า ที่เคยนุ่งโ สล่ง ก็นิยมมานุ่งกางเกงยีนส์มากขึ้น มี
ห้างดังๆ อยู่หลายแห่ง โดยทางบริษัทได้รวมกลุ่มกับ ผู้ผลิ ตเสื้อผ้า 
รองเท้า เครื่องประดับ รายอ่ืนๆ ในการของบประมาณจากกรมส่งเสริม
การส่งออกในการเดินทางไปเปิดตลาดครั้งนี้ และได้ผลเป็นอย่างดี 
เพราะเป็นการเพิ่มยอดขาย ขยายตลาด และระบายสต็อกสินค้า
ส าเร็จรูป เพราะก าลังการซื้อยังมีไม่มากนัก 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในการเปิดเสรีการค้านี่มีทั้งคุณและโทษ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควร
มีการศึกษาและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นส าคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การท าการตลาดต่อไป 

ในฐานะอดีตนายกสมาคมเครื่องหนังไทย 
สมัยที่ด ารงต าแหน่งได้มีการศึกษาถึงการเปิดการค้าเสรีเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิด

ขึ้นกับอุตสาหกรรมรายสาขา รองเท้าและเครื่องหนัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลใน
การศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสนันสนุนในเรื่องของกรุงเทพเมือง
แฟชั่น ซึ่งถ้าหากมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องน่าจะประสบความส าเร็จ 

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังได้รับการสนับสนุนจา กภาครัฐมาเป็นระยะ
เวลานาน มีทั้งการให้ความรู้ต้ังแต่การเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้หนังสัตว์ที่มีคุณภาพดี การอบรมเทคนิค
ขั้นตอนการฟอกย้อมและการตัดเย็บท่ีมีฝีมือเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก เทรนแฟชั่นในอนาคต อีก
ทั้งยังมีการส่งออกไปยังประเทศจีนอีกจ านวนหนึ่งด้วย แต่ก็ไม่คว รประมาทจีนเพราะปัจจุบันนี้
ทราบมาว่าจีนก็มีการพัฒนาในการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกัน 

การส่วนในด้านของกระเป๋าที่ท าจากหนังเทียม ผ้า และไฟเบอร์ ของไทยไม่สามารถ
แข่งขันกับจีนได้เลยในด้านการส่งออก เนื่องจากความพร้อมของจีนในทุกๆ ด้าน ถึงแม้จะมีปัญห า
ด้านคุณภาพ แต่สินค้าจากจีนก็ได้รับการยอมรับในด้านของราคาซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่พอใจ
เช่นนั้น เพราะเป็นสินค้าแฟชั่นไม่ต้องการความคงทนถาวร เพียงแต่ต้องทันสมัย ดูดี  

ความตกลง ACFTAนี้ ส่งผลดีในเรื่องของการท าให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง แต่ผลเสียคือ
มีการน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตสินค้าลดลง โชคดี
ที่บริษัทส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ และเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการส่งออกได้รับข้อมูล
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ข่าวสารตรงนี้ จึงคิดว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระเป๋าน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากการลดอัตรา
ภาษี ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบการค้าใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของแต่ละองค์กร 
 
คุณเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธ ามะรงค์ จ ากัด / นายกสมาคม

เครื่องหนังไทย 
ที่อยู่   :  สมาคมเครื่องหนังไทย 
   184/72 ชั้นที่ 16 อาคารฟอรั่ม ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์  : 02 645 3509 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
ในฐานะเจ้าของกิจการ 
ประเภทธุรกิจ รับผลิตกระเป๋าถือสตรี กระเป๋าสตางค์ ที่ใส่พวกกุญแจ  ที่ใส่นามบัตร ท า

จากหนังแท้ และหนังเทียม  
ช่องทางจ าหน่าย การออกงานแสดงสินค้า รับค าสั่งซื้อภายในประเทศ และรับค าสั่งซื้ อจาก

ต่างประเทศ ไม่มีวางจ าหน่ายท่ัวไป 
การผลิต - ใช้วัตถุดิบหลักคือ หนังแท้จากในประเทศ แ ละมีการน าเข้าอะไหล่บาง

ชนิดจากต่างประเทศ 
   - ใข้แรงงานคนไทยทั้งหมด  
   - ในการผลิตเน้นการออกแบบสินค้าที่ทันสมัย 
สภาพการค้าปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการประชาสัมพันธ์สินค้าของไทย ท าให้

มีค าสั่งซื้อจากต่างประเทศจ านวนมาก และอาศัยการออกแบบสินค้าที่
ทันสมัย มีคุณภาพ 

ทัศนะต่อจีน เครื่องหนังของจีนได้รับการพัฒนาอย่างมากในด้า นของวัตถุดิบ แต่
ปัจจุบันก็ยังต้องน าเข้าหนังฟอกจากไทย เนื่องจากมีคุณภาพ ที่ดีกว่า ท า
ให้ต้นทุนการผลิตกระเป๋าหนังแท้ของจีนมีสูงกว่าไทย 

ทัศนะต่อ ACFTA มองในด้านของการสั่งซื้อวัตถุดิบจากจีนมากว่าการน าเข้าสินค้ากระเป๋า
ส าเร็จรูปจะได้ประโยชน์มากจากการมีข้อตกลงการค้านี้ และควรมอง
ลู่ทางในการส่งออกสินค้าคุณภาพไปยังประเทศจีน เพราะคนจีนมีรายได้
เพิ่มขึ้น รสนิยมเปลี่ยนต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ 

การปรับตัว พยายามยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เทียบเท่ากับตราสินค้าชั้นน าระดับ
โลก โดยมีการสร้างแบรนด์ของตนเอง คือ Eleganza  
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ในฐานะนายกสมาคมเครื่องหนังไทย 
สมาชิกของทางสมาคมประกอบไปด้วยผู้ประกอบการท่ีท าการผลิตกระเป๋าจากหนัง

แท้ หนังเทียม สิ่งทอ และไฟเบอร์ นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเครื่องหนังอ่ืนๆ เช่น เข็มขัด 
สายนาฬิกา เป็นต้น 

ทางสมาคมฯ ได้มีการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้กับสมาคมเครื่อง
หนังอิตาลี  เพื่อน าเทคนิคทางการตลาด เทคโนโลยีการผลิต และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมของไทย ทั้งนี้อยากให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูลซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิก  และข้อเสนอแนะกับทางสมาคม
เพื่อที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ 

เนื่องจากที่ผ่านมายอดจ าหน่ายเค รื่องหนังไทยลดลงเป็นอย่างมากอยากให้ทาง
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยผลักดันให้สถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งความรู้ต่างๆ ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กปร ะสบปัญหาค าสั่งซื้อของลูกค้าน้อยลง และ
อยากให้ผู้ประกอบการรายย่อยไปลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อให้ทราบข้อมูล
ข่าวสารการค้าและการผลิต 

จากการมีความตกลง ACFTA ส่งผลดีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมฟอกหนังที่
ส่งออกไปยังจีน และส่งผลดีกับการน าเข้าวัตถุ ดิบเพื่อมาประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่าย
ต่อ แต่ถ้าหากมีสินค้าน าเข้าจากจีนมากเกินอาจจ าให้เกิดผลกระทบทางการค้าภายในประเทศ 
ผู้ประกอบการรายเล็กต้องปิดกิจการลงอย่างแน่นอน 
 
คุณนงเยาว์  จิรันดร : ผู้จัดการสมาคมของขวัญ ของช าร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน 
ที่อยู่   :  สมาคมของขวัญ ของช าร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน 
   540 ชั้นที่ 11 อาคารเมอร์คิวรี่ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 
โทรศัพท์  : 02 305 8755 
วันที่สัมภาษณ์  : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
ในฐานะผู้จัดการสมาคม 

ทางสมาคมได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกไว้มากมาย ทั้งในส่วนของผู้ ประกอบการที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ากิ๊ฟช็อปต่างๆ เช่น พวงกุญแจ สมุดบันทึก ร่ม กระเป๋า ฯลฯ และสินค้า
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ของฝากของขวัญที่มีเอกลักษณ์ของไทย รวมถึงของตกแต่งบ้าน เช่น มู่ลี่ โมบาย ต้นไม้และดอกไม้
ประดิษฐ์ เป็นต้น  

ซึ่งทางสมาคมมิได้มีการเก็บตัวเลขทางการค้าของสมาชิกแต่อย่างใด แต่เป็นแหล่ง
รวมข้อมูลข่าวสารที่จะมีประโยชน์แก่สมาชิกของสมาคมเอง ได้แก่ ข้อมูลทางการค้าเกี่ยวข้องกับ
งานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากทางภาครัฐว่ามี
อะไรบ้าง 

ในเรื่องของการมีความตกลง  ACFTA ส่วนใหญ่สมาชิกในสมาคมจะทราบเรื่องนี้ดี 
แต่ทางสมาคมไม่ทราบว่าสมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้มากน้อยเพียงใด เพราะได้เคยมี
การออกแบบสอบถามหรือส ารวจเลย เนื่องจากทางสมาคมได้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะ
ในเรื่องของการออกแบบและเทรนแฟชั่น และการพัฒนาตลาดเพื่อการส่งออก โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออกที่จะให้ค าปรึกษาและเปิดอบรมอยู่เป็นระยะๆ   

ส าหรับสินค้ากิ๊ฟช็อปในตลาดส าเพ็งมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสินค้า
น าเข้าจากจีนเป็นอย่างมาก แต่ทางสมาคมก็จะให้ค าแนะน าในการพัฒนาสินค้าเพื่อส่งออก เพื่อ
เจาะตลาดระดับกลางขึ้นไป  

นอกจากน้ีทางสมาคมทราบว่าผู้ประกอบการในไทย เดินทางเข้าจีนเพื่อไปร่วมงาน
แสดงสินค้าที่ กวางเจา กวางตุ้ง เพื่อไปเลือกหาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่จีนได้มีการพัฒนาขึ้นทุกปี แต่จะมี
การสั่งท าสินค้าส าเร็จรูปเข้ามาจ าหน่ายในไทยหรือ Re-Export หรือไม่นั้น ไม่แน่ใจ เพราะเป็น
ข้อมูลที่ทางผู้ประกอบไม่ได้เปิดเผยกับทางสมาคม 


